



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ไฟเขียว2.2พันล้านปี11โครงการ มุ่งพัฒนาระบบชลประทาน...	แนวหน้า
2. เกษตรกรปลื้ม!!!จัดระบบน้ำ เกษตรฯชูโครงการจัดรูปที่ดิน...	สยามรัฐ
3. ปี'61ลุยยกเครื่องนาแปลงใหญ่	โพสต์ทูเดย์
4. ชูงานนี้ไม่มีวันเอาโทษคนทุจริต "ฉัตรชัย" สั่งชิงแก้คอมมานด์...	ไทยรัฐ
5. 'บิ๊กฉัตร'สั่งตรวจสอบโครงการ9101	มติชน
6. ภาพข่าว: บริหารจัดการน้ำ	สยามรัฐ
7. 3ชาติแยกรายใหญ่ขึ้น6มาตรการ เร่งถ่วงดุลตลาดรับซื้อ-ดึงเวียดนามเสริมทัพ	แนวหน้า
8. คอล้มน์ เด่นทั่วไทย: ชูจุดโมเมนต์น้ำป่าสักลงลำตะคอง	โพสต์ทูเดย์
9. ผู้ผลิตยางจับมือแก้ปัญหาหาคา	เดลินิวส์
10. ปี'61ลุยยกเครื่องนาแปลงใหญ่	โพสต์ทูเดย์
11. ภาพข่าว: คอล้มน์ บุคคลแนวหน้า: ฟันทะเล	แนวหน้า
12. พลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรบ้านนอแลด้วยการพัฒนาที่ดิน	มติชน
13. กรมส่งเสริมการเกษตร คัดเกรด ศพก.ต่อยอดพัฒนาภาคเกษตรยั่งยืน	ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : ไฟเขียว2.2พันล้านบาท11โครงการ มุ่งพัฒนาระบบชลประทาน...

วันที่ 22 กันยายน 2560

ฉบับที่ : 13301 หน้า : 8

ไฟเขียว2.2พันล้านบาท11โครงการ

● มุ่งพัฒนาระบบชลประทาน-เสริมแกร่งการเกษตร

นางสาวจริยา สุทธิโยธา เลขานุการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสำคัญ 11 โครงการ วงเงิน 2,225.4193 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แยกเป็น 2 โครงการหลัก ประกอบด้วย 1.โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ 3 โครงการ วงเงิน 1,737.3007 ล้านบาท และ 2.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 8 โครงการ 488.1186 ล้านบาท โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1.โครงการด้านบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานวงเงิน 1,737.3007 ล้านบาท โดยจะดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำในพื้นที่ ส.ป.ก. ก่อสร้างแก้มลิง ก่อสร้างระบบผันน้ำ และค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ โดยมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 59 โครงการ พื้นที่ 20 จังหวัด 63,207 ครัวเรือน ให้อำนาจพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 1,000 ไร่ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 246,864 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บ 7.51 ล้าน ลบ.ม.

2.โครงการพัฒนาการเกษตร 8 โครงการ วงเงิน 488.1186 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพวงเงิน 232.0120 ล้านบาท

2) โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วงเงิน 123.7746 ล้านบาท 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ใหม่ วงเงิน 53.9350 ล้านบาท 4) โครงการพัฒนาตลาดน้ำ อ.ต.ก. วงเงิน 25.5434 ล้านบาท 5) โครงการโรงแช่แข็งผลไม้และห้องเย็น วงเงิน 20.2545 ล้านบาท 6) โครงการสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี สนับสนุนการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่แปลงใหญ่ วงเงิน 16.8962 ล้านบาท 7) โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. วงเงิน 9.1715 ล้านบาท 8) โครงการส่งเสริมให้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ วงเงิน 6.5314 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการงานสู่ Agenda และ Area รวมทั้งใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม/องค์ความรู้ต่างๆ ร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อ : เกษตรกรปลื้ม!!!จัดระบบน้ำ เกษตรฯชูโครงการจัดรูปที่ดินฯ...

วันที่ 22 กันยายน 2560

ฉบับที่ : 23524 หน้า : 12

เกษตรกรชูโครงการจัดรูปที่ดินฯช่วยเกษตรกรเพาะปลูกได้ตลอดฤดู

เกษตรกรปลื้ม!!!จัดระบบน้ำ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลงพื้นที่ประเมินโครงการจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรวม สุพรรณบุรี-ศรีสะเกษ เผย เกษตรกรตอบรับ มีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นอย่างมาก เพราะมีน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำเกินความต้องการได้จริง

สกค.:นางสาวรังษิต ภูศิริภิญโญ

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สกค.)

เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรวม ซึ่ง สกค. ได้ลงพื้นที่ติดตามใน 2 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี และศรีสะเกษ พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2560 และแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2560 อยู่ในช่วงทดลองส่งน้ำเข้าสู่แปลงนาเกษตรกรโดยงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (คลอง 4 ซ้าย-5 ซ้าย-2 ซ้าย) มีพื้นที่รับประโยชน์ 1,400 ไร่ เกษตรกร 58 ราย ส่วนงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่รับประโยชน์ 1,390 ไร่ เกษตรกร 120 ราย

เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ มองเห็นถึงประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำว่าจะช่วยทำให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถทำการปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่ สำหรับงานจัดรูปที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน ตำบลโพธิ์ อำเภอมือจ่ง จังหวัดศรีสะเกษ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2557 พื้นที่รับประโยชน์ 1,220 ไร่ เกษตรกร 120 ราย พบว่า เกษตรกรพึงพอใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากทำให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพแล้วนั้น ยังมีประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นมากจากร้อยละ 184.84 เป็นร้อยละ 201.24 แสดงให้เห็นว่าใช้ที่ดินเพาะปลูกบ่อยครั้งขึ้น ผลผลิตข้าวในปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.42 และผลผลิตข้าวปรังเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.21 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 4,941 บาท/ครัวเรือน/ปีอันเป็นผลมาจากระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังตอบสนองงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม

กันผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการร่วมกันวางแผนการผลิต การตลาด ใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน นำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและสร้างโอกาสในการแข่งขัน

นางสาวรังษิต กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ภายใต้แผนแม่บทการจัดรูปที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน ได้กำหนดแผนและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนในทุกๆ ปี ซึ่งเชื่อมั่นว่าพื้นที่ชลประทานที่มีต้นทุนน้ำสมบูรณ์จะมีระบบน้ำกระจายทั่วถึงทุกแปลงในระยะต่อไปและจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำเกินความต้องการได้อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
หัวข้อ : ปี'61ลุยยกเครื่องนาแปลงใหญ่

วันที่ 22 กันยายน 2560
ฉบับที่ : 5342 หน้า : A6

ปี'61ลุยยกเครื่องนาแปลงใหญ่

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย” เตรียมประกาศปี 2561 เป็นปีการบริหารจัดการทั้งคนและเกษตร เน้นให้ทำนาแปลงใหญ่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ จะประกาศให้เป็นปีของการบริการจัดการคนและการบริหารจัดการเกษตรกร เป้าหมายคือการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตเชื่อมโยงกับตลาด ส่งผลให้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการ และนำไปสู่การร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยตรง

ทั้งนี้ ยอมรับว่า ที่ผ่านมานโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงยังมองภาพการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ไม่ชัดเจนตามเป้าหมายโครงการ เกษตรกรจึงเข้าร่วมไม่มาก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 จะมีการทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่นำร่องในหลายจังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัดหาพื้นที่ทำเกษตรระดับ 1,000 ไร่ เพื่อทำเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ

“ครั้งนี้จะเป็นเกษตรแปลงใหญ่แบบ 4.0 คือพื้นที่จะต้องเป็นแปลงใหญ่

จริง ต้องวางแผนการผลิต โดยใช้แผนที่พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ใช้ระบบเทคโนโลยีในการให้น้ำ จากนั้นจะวัดผลออกมาว่าหากทำแปลงใหญ่ตามแนวทางนี้ จะลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้เท่าไร เป็นตัวเลขวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเห็นภาพอย่างมีนัยสำคัญ” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะดำเนินการในพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างในรายสินค้าเกษตรสำคัญๆ ที่มีเกษตรกรปลูกจำนวนมาก เนื่องจากที่ผ่านมาแม้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จะสำรวจแล้วพบว่าเกษตรกรพอใจโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และสามารถลดต้นทุนได้จริง แต่ยังคงอยู่ในระดับไม่ก้าวร้อบาทต่อไร่

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า การส่งออกข้าวในเดือน ส.ค. 2560 มีปริมาณ 9.85 แสนตัน เพิ่มขึ้น 56.6% เทียบกับการส่งออกปี 2559 ส่งผลให้ช่วง 8 เดือน สามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 7.39 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : ชุ้งานนี้ไม่มีเว้นเอาโทษคนทุจริต "ฉัตรชัย" สั่งชิงเกิดคอมมานด์...

วันที่ 22 กันยายน 2560

ฉบับที่ : 21794 หน้า : 8

● “ฉัตรชัย” สั่งชิงเกิดคอมมานด์ ● ลงตรวจสอบโครงการ 9101

ชุ้งานนี้ไม่มีเว้นเอาโทษคนทุจริต

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายนาชัย พรหมมีชัย รักษาการปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทำหนังสือถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (ชิงเกิดคอมมานด์) แต่ละจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน หลังจากมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดยส่วนใหญ่เป็นกรณีค่าจ้างแรงงานไม่ตรง และการจัดเวทีชุมชน ซึ่งบางพื้นที่ร้องเรียนว่าไม่มีการจัดเวทีชุมชนจริง

“ปัจจุบันทางกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนแล้ว 3 จังหวัด ไม่ปรากฏหลักฐานการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่และไม่พบมูลความจริงที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิด ส่วนจังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการระดับอำเภอคาดว่าจะได้คำตอบเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่กระทำความผิดจริงตามอ้างจะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการทันที ไม่มีละเว้น”

สำหรับปัจจุบันโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อสามารถทำให้เกิดกิจกรรม 24,760 กิจกรรมภายใต้วงเงิน 20,054.62 ล้านบาท ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการ

1.56 ล้านรายและเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ทั้งประเทศ 7.78 ล้านราย ทั้งนี้ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ได้ประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกรพบว่าเกษตรกร 96.12% พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดต่อเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า การกำกับดูแลและตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ได้วางแนวทางไว้ตั้งแต่ก่อนการดำเนินงานโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1.กรมส่งเสริมการเกษตรได้เรียกประชุมชี้แจงในระดับผู้ปฏิบัติงานโครงการ เปิดโอกาสให้ซักถามและจัดประชุมชี้แจงเฉพาะ กรณีการเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการ 2.การเขียนคู่มือโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยมีสำนักงบประมาณฯ ช่วยในการถ่วงถ่วงซึ่งคู่มือโครงการได้มีการย้ำชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่เกษตรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ประสานและคอยอำนวยความสะดวกในการจัดเวทีชุมชน

3.การดำเนินการทั้งหมดทุกโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับอำเภอระดับจังหวัด ซึ่งมีนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ เป็นโครงการที่พิจารณาแล้วว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเกษตร คู่มาคักับงบประมาณและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ มติชน
หัวข้อ : 'บิ๊กฉัตร'สั่งตรวจสอบโครงการ9101

วันที่ 22 กันยายน 2560
ฉบับที่ : 14439 หน้า : 11

'บิ๊กฉัตร'สั่งตรวจสอบโครงการ9101

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายนำชัย พรหมมีชัย รักษาการปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทำหนังสือถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (ซึ่งเกิดคอมมานด์) ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน หลังจากมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดยส่วนใหญ่เป็นกรณีค่าจ้างแรงงานไม่ตรง และการจัดเวทีชุมชนซึ่งบางพื้นที่ร้องเรียนว่าไม่มีการจัดเวทีชุมชนจริง

“ปัจจุบันทางกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการสอบสวนเรื่องที่ร้องเรียนเสร็จแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ และไม่พบมูลความจริงที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิด และขณะนี้

บางจังหวัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการระดับอำเภอ นอกจากนี้ ยังได้เชิญหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลร่วมตรวจสอบ หากปรากฏหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่กระทำความผิดจริงตามอ้าง จะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการทันที ไม่มีกัลละเว้น” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับปัจจุบันโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ สามารถทำให้เกิดกิจกรรม 24,760 กิจกรรม ภายใต้วงเงิน 20,054.62 ล้านบาท ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการ 1.56 ล้านราย และเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ทั้งประเทศ 7.78 ล้านราย ทั้งนี้ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ได้ประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร 96.12% พึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน



บริหารจัดการน้ำ... พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำบางโฉลงโครงการผลิตและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการเกษตรของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว ณ ประตูระบายน้ำบางโฉลง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อเร็วๆ นี้

3ชาติยางรายใหญ่เซ็น6มาตรการ

เร่งถ่วงดุลตลาดรับซื้อ-ดึงเวียดนามเสริมทัพ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 3 ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้มีการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ในระดับรัฐมนตรี ประจำปี 2560 ที่กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมกันจำนวน 6 ข้อ ในการร่วมกันพัฒนาทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาราคายางผันผวน และรับมืออิทธิพลของตลาดผู้รับซื้อในประเทศต่างๆ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ ที่ส่งผลกระทบต่อราคายางในขณะนี้ ประกอบด้วย

- 1.ส่งเสริมด้านอุปสงค์ เพิ่มปริมาณการใช้ยาง ซึ่งทั้ง 3 ประเทศมีข้อตกลงร่วมกันที่จะพยายามส่งเสริมการใช้ยางในประเทศของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นปีละ 10% โดยจะนำไปใช้ในการพัฒนาและดำเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านถนนขนส่ง ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้านกีฬาและสุขภาพ ตลอดจนด้านการแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค โดยให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงร่วมกันที่จะการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการใช้ยางธรรมชาติของแต่ละประเทศ สำหรับก่อสร้างถนนและการปูพื้นผิวถนนใหม่
- 2.การจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (ITRC Regional Rubber



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ผู้ใช้ยางได้โดยตรง และในอนาคตทั้ง 3 ประเทศมีความเห็นร่วมกันว่า จะหาแนวทางในการพัฒนาให้เป็นตลาดการซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้สนใจได้เข้ามาซื้อขายผลผลิตจากสถาบันเกษตรกรโดยตรงมากยิ่งขึ้น

- 3.การบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบผ่านโครงการการจัดการอุปทาน (Supply Management Scheme : SMS) เป็นมาตรการระยะที่จะลดปริมาณผลผลิตและพื้นที่ปลูกช่วงปี พ.ศ. 2560-2568 เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการใช้และปริมาณผลผลิต เป็นมาตรการเข้มข้นที่ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติจะต้องร่วมมือกันส่งผลให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น จะสร้างความมั่นใจในการจัดหายางธรรมชาติให้กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

- 4.มาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยาง

Market : RRM) จากในปัจจุบันที่ตลาดอยู่ในลักษณะตลาดรูปแบบ spot trading เป็นตลาดซื้อขายจริงและส่งมอบจริง เพื่อให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขายผลผลิตในรูปแบบต่างๆ ไปยัง

(Agreed Export Tonnage Scheme : AETS) เป็นมาตรการที่ 3 ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติจะนำมาใช้ทันที หากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ราคายางพบว่า ปรับตัวลดลงจนน่าเป็นห่วง ทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นราคายางให้ปรับตัวสูงขึ้น

- 5.การรับประเทศเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ITRC ซึ่งเวียดนาม ถือเป็นประเทศผู้ผลิตยางรายใหม่ของโลกที่มีผลผลิตค่อนข้างสูง ฉะนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของเวียดนามจะช่วยเพิ่มบทบาทของ ITRC ในการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยาง

- 6.การหาแนวทางใหม่เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้ง 3 ประเทศต่างมองร่วมกันว่า ในอนาคตจะปรับกลยุทธ์ในการหารือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางสร้างรายได้ที่ยั่งยืน และเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวในตอนท้ายว่า ในการประชุมรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพาราประจำปี 2560 ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ซึ่งประเทศสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ ต่างฝ่ายต่างผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพราคายางให้มีความมั่นคง และจะร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางให้มากยิ่งขึ้น

เด่นทั่วไทย

ขุดอุโมงค์ผันน้ำป่าสักลงลำตะคอง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในสัปดาห์หน้า ให้เห็นชอบแผนเร่งด่วนโครงการขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำเชื่อมป่าสักฯ มาเติมเขื่อนลำตะคอง ระยะทาง 37 กม. โดยระหว่างทางมาพักน้ำไว้ที่อ่างมวกเหล็ก เพื่อทำการสูบน้ำระดับน้ำ 200 เมตร ส่งมาเข้าลำตะคอง วงเงิน 3,900 ล้านบาท เร่งศึกษาอีไอเอคู่ขนานไปกับการสำรวจออกแบบ จะเริ่มก่อสร้างโครงการได้ในปี 2563 ■

ผู้ผลิตยางจับมือแก้ปัญหาราคา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปที่จะร่วมกันพัฒนาทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาราคายางผันผวน และรับมืออิทธิพลของตลาดผู้รับซื้อในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ ที่ส่งผลกระทบต่อราคายางในขณะนี้ ประกอบด้วย โดยส่งเสริมการเพิ่มปริมาณการใช้ยาง

การจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค โดยเป็นตลาดซื้อขายจริง และส่งมอบจริง เพื่อให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขายผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้ใช้ยางได้โดยตรง การบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบผ่านโครงการการจัดการอุปทาน รวมทั้งมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก ที่ 3 ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติจะนำมาใช้ทันที

นอกจากนี้ยังจะรับประเทศเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกสมทบ TRC อีกด้วย สุดท้ายจะร่วมกันหาแนวทางใหม่เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั้ง 3 ประเทศและปรับกลยุทธ์ในการหารือกับภาคอุตสาหกรรมด้วย.

ปี'61ลุยยกเครื่องนาแปลงใหญ่

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย” เตรียมประกาศปี 2561 เป็นปีการบริหารจัดการทั้งคนและเกษตร เน้นให้ทำนาแปลงใหญ่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ จะประกาศให้เป็นปีของการบริการจัดการคนและการบริหารจัดการเกษตรกร เป้าหมายคือการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตเชื่อมโยงกับตลาด ส่งผลให้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการ และนำไปสู่การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยตรง

ทั้งนี้ ยอมรับว่า ที่ผ่านมานโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงยังมองภาพการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ไม่ชัดเจนตามเป้าหมายโครงการ เกษตรกรจึงเข้าร่วมไม่มาก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 จะมีการทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่นำร่องในหลายจังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัดหาพื้นที่ทำเกษตรระดับ 1,000 ไร่ เพื่อทำเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ

“ครั้งนี้จะเป็นเกษตรแปลงใหญ่แบบ 4.0 คือพื้นที่จะต้องเป็นแปลงใหญ่

จริง ต้องวางแผนการผลิต โดยใช้แผนที่พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ใช้ระบบเทคโนโลยีในการให้น้ำ จากนั้นจะวัดผลออกมาว่าหากทำแปลงใหญ่ตามแนวทางนี้ จะลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้เท่าไร เป็นตัวเลขวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเห็นภาพอย่างมีนัยสำคัญ” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะดำเนินการในพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างในรายสินค้าเกษตรสำคัญๆ ที่มีเกษตรกรปลูกจำนวนมาก เนื่องจากที่ผ่านมาแม้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จะสำรวจแล้วพบว่าเกษตรกรพอใจโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และสามารถลดต้นทุนได้จริง แต่ยังไม่อยู่ในระดับไม่ก็ร้อยละ

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การส่งออกข้าวในเดือน ส.ค. 2560 มีปริมาณ 9.85 แสนตัน เพิ่มขึ้น 56.6% เทียบกับการส่งออกปี 2559 ส่งผลให้ช่วง 8 เดือน สามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 7.39 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ■

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: ศุกร์ 22 กันยายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13301

Col.Inch: 15.76 Ad Value: 14,184

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ฟันทะเล

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 42,552

คลิป: ชาว-ดำ

บุคคล แนวหน้า



ฟันทะเล : ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง, ศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครื่องเจริญโกคกัณฑ์, สุปรีย์ เบ้าสิงห์สวย จากมูลนิธิเจริญโกคกัณฑ์ และ ดร.อริป อัครวานันท์ จาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมพิธีวางปะการังเทียม ให้กับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ อ.สติงพระ จ.สงขลา และ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ตามโครงการความร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

พลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรบ้านนอกแลด้วยการพัฒนาที่ดิน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจำนวน 3 ประเภทสาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลบริหารภาครัฐแห่งชาติ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลการพัฒนาการบริหาร ระดับดี “ผลงาน : การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน หมู่บ้านนอกแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6”



นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่า จากสภาพพื้นที่ทำการเกษตรของบ้านนอกแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เนื่องจากการทำเกษตรกรรมขาดระบบการจัดการที่ดี มีการบุกเบิกทำลายป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่การเกษตร โดยการหมุนเวียนเปลี่ยนพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกไปเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เกิดการสูญเสียของชั้นดินที่มีธาตุอาหารพืช ทำให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง

สำหรับการแก้ปัญหาในเบื้องต้น ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินฯ ได้เข้าไปดำเนินการสำรวจสภาพการใช้ดินเดิม มีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร การจัดฝึกอบรมเกษตรกรให้เข้าใจในมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันการพังทลายของดิน การดูแลรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ เช่น การปลูกแฝกเสริมขอบของชั้นบนดิน เพื่อป้องกันดินทรุดตัว การใช้ใบหญ้าแฝกคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น สนับสนุนการปรับปรุงดิน



ด้วยพืชตระกูลถั่ว (ถั่วพุ่มดำ) เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหาร ปรับสภาพดินกรดด้วยปูนโดโลไมท์ ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารอินทรีย์ชีวภาพอื่นๆ โดยใช้จุลินทรีย์สารเร่ง พด. ในกระบวนการผลิต โดยปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นอาคารเพื่อผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การสนับสนุนถังหมักและกากน้ำตาลเพื่อใช้ในการผลิต รวมถึงการแบ่งกลุ่มเกษตรกรมีจำนวน 24 กลุ่ม เพื่อผลิตปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ พด. 2 สารไล่แมลง พด. 7 โดยใช้เศษวัสดุจากในแปลงมาผลิต จากการเข้าดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันพื้นที่ที่ปรับสภาพดินมีค่า pH สูงขึ้น ปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงขึ้น เกษตรกรทำกินในพื้นที่เดิมมีรายรับจากการจำหน่ายผลผลิตมากขึ้น สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายรับเฉลี่ย 68,000 บาทต่อปี ปัญหาเสพติดลดลง และเป็นจุดเรียนรู้ให้บุคลากรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานทุกปี นับเป็นความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่บ้านนอกแลจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ทำให้มีการผลิตพืชได้ตลอดปี โดยใช้พื้นที่ไม่มาก มีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



กรมส่งเสริมการเกษตร คัดเกรด ศพก. ต่อยอดพัฒนาภาคเกษตรยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเกรด ศพก. 3 ระดับ พร้อมยกเครื่องเกษตรกรต้นแบบเป็นกลไกเข้าถึงเกษตรกรโดยตรง เร่งปรับปรุงฐานเรียนรู้-แปลงต้นแบบทุกศูนย์มีงานเกษตรทฤษฎีใหม่ขยายผลสู่แปลงใหญ่ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยยั่งยืน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยถึงทิศทางขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแผนเร่งพัฒนายกระดับ ศพก. ที่มีจำนวน 882 ศูนย์ ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งให้เกษตรกรผู้นำ ศพก. เป็นแกนเชื่อมโยงนโยบายต่างๆ เข้าไปที่เกษตรกรโดยตรง เพื่อสร้างการรับรู้และสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ พร้อมให้เกษตรกรเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ โดยรัฐบาล/หน่วยงานรัฐจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุน คาดว่าจะช่วยให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดลักษณะและจัดระดับ ศพก. แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ศพก.ระดับดี หรือเกรด A มีจำนวน 470 ศูนย์ ศพก.ระดับปานกลาง (เกรด B) 401 ศูนย์ และ ศพก.ระดับปรับปรุง หรือเกรด C จำนวน 11 ศูนย์ สำหรับการพัฒนายกระดับ ศพก. เกรด A นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งเสริมสร้างศักยภาพให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสามารถรองรับบริการด้านเกษตรให้ครอบคลุมกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ได้ ทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์เครือข่ายและสร้างเครือข่ายการทำงานและประสานความร่วมมือหน่วยงานวิชาการ/วิจัยด้วย

ขณะเดียวกันยังเร่งพัฒนาศักยภาพ ศพก.



เกรด B ยกกระดับขึ้นเป็นเกรด A เพิ่มมากขึ้น เน้นการพัฒนาเกษตรกรผู้นำและหลักสูตรการเรียนรู้ มีเป้าหมายต่อยอดพัฒนาขยายศูนย์เครือข่าย รวมถึงการให้บริการของ ศพก. และสร้างเครือข่ายการทำงาน เป็นต้น ส่วน ศพก. เกรด C เป็นกลุ่มที่ต้องเร่งปรับปรุง โดยเน้น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ, ฐานเรียนรู้, แปลงเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน ที่สำคัญยังมุ่งให้ ศพก. ทุกศูนย์ขยายผลการเรียนรู้สู่การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทั่วประเทศ รวมถึงเกษตรกรภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย

“กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนดำเนินการปรับปรุงฐานเรียนรู้และแปลงต้นแบบทุก ศพก. ต้องมีงานเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเร่งพัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เติมเต็มองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังพัฒนาระบบติดตามและการให้บริการโดยติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การสร้างกลุ่มลูกศิษย์เพื่อต่อยอดสู่แปลงใหญ่ และการเป็นศูนย์กลางการใช้บริการทางการเกษตร ตลอดจนเป็นผู้นำการพัฒนาการเกษตรของชุมชนด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชม ศพก.ต้นแบบ ได้ ในการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน นี้ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว